



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

3 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. ข้อมูลวิจัยจากต่างประเทศ+วัคซีนชนิดพ่นทางจมูก

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, nationtv)

- ศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เผยผลวิจัยประเทศญี่ปุ่น ศึกษาการระบาดของสายพันธุ์โควิดพบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว หลังจากที่ได้รับเชื้อ BA.5 มา มักจะเกิดอาการป่วยภายใน 2.6 วัน ขณะที่สายพันธุ์ก่อนหน้า BA.5 ใช้เวลาเฉลี่ย 5-6 วัน

- ขณะนี้ วัคซีนชนิดพ่นทางจมูก เป็นที่น่าจับตา ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 5 ตัวที่บางประเทศที่ได้เริ่มนำไปใช้แล้ว ได้แก่ จีน อินเดีย รัสเซีย และอิหร่าน แต่ยังคงมีการติดตามศึกษาต่อไปว่า วัคซีนที่ใช้พ่นทางจมูกจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับวัคซีนชนิดฉีดที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกใน

2. การระบาดโควิด 19

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ)

- นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ คาด การระบาดโควิด-19 น้อยมากหลังกลางกุมภาพันธ์ ก่อนจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่มิถุนายนถึงกลางกันยายน แต่ก็จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพราะประชากรส่วนใหญ่เคยติดเชื้อ-ฉีดวัคซีนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่โรคประจำฤดูกาลแล้ว จะให้วัคซีนปีละ 1 ครั้ง ด้วยวัคซีนชนิดอะไรก็ได้ ย้ำภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ เพียงแต่ลดความรุนแรงของโรค

3. WHO ดันสนธิสัญญารับมือโรคระบาดโลก

สื่อแนะนำ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)

- องค์การอนามัยโลก เผยแพร่ ร่างสนธิสัญญาโรคระบาดระดับโลกให้ทั้งรัฐสมาชิกและองค์การนอกภาครัฐ เมื่อ 1 ก.พ. ซึ่งได้ระดมมาตรการต่าง ๆ ในการรับประกันว่าการตอบสนองของโลกต่อโรคระบาดในครั้งต่อไปต้องมีความเข้มแข็งและความเสมอภาคมากขึ้น หนึ่งในข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด คือ การกำหนดให้ต้องมีการสำรองชุดตรวจ วัคซีน และยารักษา 20% สำหรับแจกจ่ายให้ประเทศที่ยากจนกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดซ้ำ และยังมีเรียกร้องให้สลະสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ การสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานด้านโรคระบาดระดับโลกของดับเบิลยูเอชไอ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาและวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และเป็นธรรมมากขึ้น โดยจะมีการหารือ 27 ก.พ. นี้



กัญชา

บังคับใช้กฎหมายกับตู้ขายเครื่องดื่มผสมกัญชาที่ไม่ได้รับอนุญาต

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ, มติชน, สำนักข่าวไทย, changmainews, thebangkokinsight, innnews)

- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ได้แจ้งเทศบาลนครนนทบุรีให้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับและดำเนินคดีกับผู้ประกอบการเจ้าของตู้จำหน่ายเครื่องดื่มผสมกัญชาแบบหยอดเหรียญ 2 ตู้ ฐานดำเนินการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตฯ พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดูแลห้างสรรพสินค้าดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการที่จะมาเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

เตรียมรับบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (hfocus)

- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง การเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยยาเสพติดที่จะเพิ่มขึ้นกรณีการครอบครองยาบ้าเกิน 1 เม็ด ว่า ที่ผ่านมาท่านรองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการ สธ. ได้สั่งการให้ รพ.ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ได้เปิดворด์จิตเวชและยาเสพติด โดย กรมสุขภาพจิตได้รับมอบหมายจากท่านปลัดสธ.ให้ติดตามเรื่องนี้ ล่าสุดพบว่า โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป มีการดำเนินการตรงนี้แล้ว 96 แห่ง คิดเป็น 75.59% จาก 127 แห่ง ซึ่งการทำงานที่ผ่านมาทำให้คนไข้ได้เข้าถึงการรักษามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีบริการในโรงพยาบาลชุมชนเช่นกัน

แผนพัฒนาระบบยา 5 ปี ตั้งเป้าส่งออก 16,000 ล้านบาท

สื่อแนะนำ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผย คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย 2566-2570 โดยมี 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพการวิจัยพัฒนายาสำคัญ สร้างมูลค่าส่งออกกว่า 16,000 ล้านบาท ผลผลิตยาทดแทนการนำเข้าพัฒนายานวัตกรรมในประเทศ-เข้าถึงยาถ่วงหน้า วางเป้าหมายยามุ่งเป้าที่ผลิตเพิ่มขึ้น 10 % ค่าใช้จ่ายจัดหาายาลดลงสะสม 15,000 ล้านบาท</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, คมชัดลึก, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, ผจก., มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สปริงนิวส์, Radio- สวท.,สำนักข่าวไทย, tnn, thejournalistclub, isranews, thaipbs, ch7, amarintv, news1 live, thereporters, kaohoon, thebangkokinsight, prd, mcot, mono29, thailandplus, thaigov, nation, plewseengern)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในประเทศไทย ขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ โดยวันนี้พื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกิน 51 มคก./ลบ.ม. ติดต่อกันเกิน 3 วัน (พื้นที่สีแดง) จำนวน 14 จังหวัด จึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีฝุ่น PM 2.5 ใน 14 จังหวัด เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบ ส่วนผู้ป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นสัปดาห์นี้มีรายงาน 3.76 แสนคน เพิ่มขึ้น 1.63 แสนคน เป็นกลุ่มโรคทางเดินหายใจสูงสุด</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (ทีวีช่อง 3, กรุงเทพธุรกิจ, thansettakij, tnn)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่าระหว่าง 12-129 มคก./ลบ.ม. พบเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ใน 56 พื้นที่ และระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) 5 พื้นที่ ได้แก่ กทม. สมุทรสงคราม นครพนม เชียงใหม่ และลำพูน โดยคาดการณ์ว่าระหว่างวันที่ 2-4 ก.พ.66 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีแนวโน้มค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน เนื่องจากสภาพอากาศปิดและนิ่ง รวมทั้งมีการเผาที่โล่ง และประชาชนสวมหน้ากาก รวมทั้งลดหรืองดทำกิจกรรมนอกบ้าน</p>	
<p>กรมอนามัยชูผู้สูงอายุไทยสุขภาพดี เคลื่อนไหวดี นอนหลับเพียงพอ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทักษะบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกาย “ผู้สูงอายุ เคลื่อนไหวดี ไม่มีล้า และการนอนหลับดี” เนื่องจากประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุ 12.5 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดการณ์ได้ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ประชากรประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศจะเป็นผู้สูงอายุ กรมอนามัย จึงได้จับมือร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกายสำหรับ “ผู้สูงอายุ เคลื่อนไหวดี ไม่มีล้า นอนหลับดี” ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น</p>	
<p>สปสข. จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครั้วชวยยา</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสข. เปิดเผยว่า ขณะนี้ สปสข. ได้ร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครั้วชวยยา 6 รายการ ประกอบด้วย 1. บริการยาเม็ดคุมกำเนิด 2. บริการยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินและบริการให้คำปรึกษา 3. บริการจ่ายถุงยางอนามัย และให้คำปรึกษาในการวางแผนครอบครัว 4. บริการชุดทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง 5. บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก และ 6. บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต โดยผู้มีสิทธิบัตรทองสามารถไปรับบริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.)</p> <p>- สถาบันโรคผิวหนัง ชี้แจงกรณีการเผยแพร่บทความ เรื่องนำแมลงสาบมาขยี้กับผิวหนัง เพื่อช่วยไล่พยาธิในร่างกาย เป็นข้อมูลเท็จ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะแมลงสาบเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะของเชื้อก่อโรคหลายชนิด สามารถเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ผิวหนังและภูมิแพ้ทางเดินหายใจได้อีกด้วย</p>	